

## Forward p.2

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกิจกรรมประเพณี  
สงกรานต์บ้านมอญ ประจำปี 2560

## Recent News p.6

มบส. จัดการประชุม “คณะผู้บริหารสัขจร”

## BSRU Spot p.8

มบส. แนะนำโครงการต่างๆ สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่



## Violet Frame

“บ้านแห่งความสำเร็จ  
บ้านสมเด็จพระเจ้าพระยา”

อ่านต่อหน้า 3-





# สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกิจกรรมประเพณี “สงกรานต์บ้านมอญ ประจำปี 2560”

วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2560 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้เข้าร่วม กิจกรรมประเพณี สงกรานต์บ้านมอญ ประจำปี 2560 ซึ่งจัดโดย วัดประดิษฐาราม เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในการสืบสานประเพณีสงกรานต์ของชาวไทยเชื้อสายมอญและเป็นการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรม รวมถึงการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมระหว่าง วัด ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วย การแห่ธงตะขาบ การสงฆ์นำพระ การถวายข้าวแช่ และการละเล่นพื้นบ้านต่างๆ ของชาวมอญโบราณ



วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 ผศ.พิชญ์ บางเขียว รองอธิการบดี และ ผศ.รังสรรค์ บัวทอง ผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์บ้านมอญ โดยพลเอกทวนชัย พันธุ์เพิ่มศิริ ประธานจัดงานเป็นตัวแทนชุมชน มอบของที่ระลึก เพื่อแสดงความยินดีกับ ผศ.รังสรรค์ บัวทอง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมกันนี้สาขาวิชาดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ วิทยาลัยการดนตรี ให้การสนับสนุนวงดนตรีไทยร่วมบรรเลงดนตรีในงานดังกล่าว

วันที่ 7 พฤษภาคม 2560 คณะผู้บริหารและบุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกันถวายข้าวแช่แด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดประดิษฐาราม เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร •



# “บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จพระเจ้าพระยา”



**B**SRU Bulletin ฉบับนี้ ขอรวบรวมนิสิตนักศึกษาจำนวนมากที่สามารถ ที่ประสบความสำเร็จของ “บ้านสมเด็จพระเจ้าพระยา” คว่ารางวัลจากเวทีระดับชาติ มาฝากผู้อ่านทุกท่าน

## รางวัลรองชนะเลิศ นำเสนอโครงการ M service และ การพัฒนาแอปพลิเคชัน Major Movie Plus

**นิ**สิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ คว่ารางวัลจากการนำเสนอโครงการจาก เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป ได้แก่ นายภาคย์ภูมิ ชงไชย์เจริญสกุล และนายชรรักษ์ รักสวน คว่ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอโครงการ ในหัวข้อ M service นายอรรถพล แสงจันทร์และนางสาววิภาดา มุลสูงเนิน คว่ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลการนำเสนอโครงการ ในหัวข้อเรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชัน Major Movie Plus

### - ความภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัล

รู้สึกดีใจ และเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้รับรางวัลนี้ และขอขอบคุณอาจารย์สุเมธ ใจเย็น รองคณบดีและ อาจารย์ที่ปรึกษา ตลอดจนมหาวิทยาลัยฯ ที่มอบโอกาสดีๆ ให้ได้มีส่วนร่วมร่วมโครงการนี้

### - นำความรู้ในการเรียน มาบูรณาการกับการทำผลงานอย่างไรบ้าง

ได้นำความรู้ที่เรียนมา เช่น การวิเคราะห์ระบบ การพัฒนา Application วิชาการกราฟฟิคดีไซน์ มาใช้ในการทำโครงการ

### - วางอนาคตการทำงานอย่างไร

หลังจากจบการศึกษา มีโครงการที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เพื่อเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพต่อไป •



## รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดมิวสิกวิดีโอ “SSRU MV AWARDS VOL.7”

นายณพคุณ อวະลัย นายกษิต์เดช ละอองทอง นายชนาธิป ร่มโพธิ์เงิน นางสาวอภิชญา ภูเพชร นายอภิชาติ ลิ้มวัฒนาถาวร และนางสาวอภิญญา สิทธิเลิศ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ ในนามทีม Kwhanzing Studio คว่ำรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดมิวสิกวิดีโอ “SSRU MV AWARDS VOL.7” จากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยุและโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในผลงาน Music Video “สักวินาที”

### - ความภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัล

รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลนี้ครับ รู้สึกดีใจที่ได้นำความรู้ที่ได้เรียนจากอาจารย์หลายๆ ท่านไปต่อยอดเป็นผลงานที่ได้รับรางวัล ภูมิใจที่ได้สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยครับ

### - นำความรู้ในการเรียน มาบูรณาการกับการทำผลงานอย่างไรบ้าง

ใช้ความรู้หลายๆด้านไม่ว่าจะเป็น การถ่ายภาพ การวางองค์ประกอบต่างๆ เรื่องโปรดักชั่น มาปรับใช้ผสมผสานให้เข้ากับชิ้นงานนี้ครับ

### -วางแผนการทำงานอย่างไร

อยากจะทำงานในด้านที่ตนเองเรียนมา และอยากจะสร้างผลงานให้มีชื่อเสียง และให้ผลงานเข้าถึงผู้ชมได้อย่างหลากหลาย •



## รางวัลยอดเยี่ยม บุคคลดีเด่นทางวิทยาศาสตร์

สาวชลธร ภูศรี นิสิตสาขาแอนิเมชันและมัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับรางวัลยอดเยี่ยม บุคคลดีเด่นทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 49 จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ

### - รางวัลที่เคยได้รับในช่วงเวลาที่กำลังศึกษาพ.ศ. 2556

มีโอกาสร่วมโครงการ Film Production กับทาง DIMA (Dong-Ah Institute Of Media and Arts) ที่เกาหลีใต้ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในการประกวดภาพยนตร์สั้น ในเทศกาล DINFAC ได้รับรางวัลทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนสูงสุดของสาขาวิชา และประกาศนียบัตรสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมจากทางมหาวิทยาลัย และรางวัลชนะเลิศกิจกรรมการประกวดการแสดงเทตพระเกียรติ โครงการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมเพื่อเทตพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยรางวัลนี้ได้มาจากการแสดงศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวกระบี่กระบอง

### - มีวิธีการเรียนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

เทคนิคที่ดีที่สุดคือการลงมือทำ ตนเองไม่ได้มีเทคนิคอะไรที่พิเศษมากกว่าคนอื่น หรือว่าเคล็ดลับอะไร แต่เลือกที่จะทำในสิ่งที่ควรทำ จะคิดเสมอว่าเราทำได้ ภูมิใจในตัวเอง เช่นเวลาที่เรียนในห้อง ชอบจดเองมากกว่าอ่านตามในหนังสือ เหมือนเราได้ทำความเข้าใจก่อน การวาดภาพประกอบก็ช่วยให้มองเห็นภาพรวมได้ง่าย ประกอบกับสาขาวิชาที่เรียนไม่ได้เรียนแต่เรื่องทฤษฎี มีการปฏิบัติเข้ามาด้วย เปรียบได้กับการทำงานฝีมือชิ้นหนึ่ง ต้องใช้เวลา ชยันฝึกบ่อยๆ เราก็จะเก่งมากขึ้น •





## รางวัลชนะเลิศ การประกวดหนังสั้น “เงินทองต้องวางแผน”

นายปริญญา ยิ้มทะโชติ นางสาวอนุสรรา โคตตัสสา นายเกียรติศักดิ์ แซ่คู นางสาวรัชนิดา พิมล และนายณัฐพงษ์ พัทธ์อำไพพันธ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ ทีม Low production คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดหนังสั้น “เงินทองต้องวางแผน : มนุษย์เงินออม” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับนิตยสาร Filmmaker ในผลงานหนังสั้นเรื่อง “ป้อมไรเดอร์”

### - ความภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัล

รู้สึกภูมิใจมากครับ เพราะงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหลายฝ่าย มีส่วนร่วมและทำให้ผลงานสำเร็จ และที่สำคัญคือได้สร้างสรรค์ผลงานก่อนจบการศึกษา สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

### - อาจารย์มีส่วนช่วยแนะนำอย่างไรบ้าง

มีการส่งบทภาพยนตร์ให้อาจารย์ช่วยปรับปรุง และพัฒนาบท อีกทั้งสาขาวิชาและอาจารย์ปรียาภรณ์ สืบสวัสดิ์ ประธานสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน สนับสนุนอุปกรณ์ในการถ่ายทำ หลังจากผลงานเสร็จสมบูรณ์ อาจารย์ร่วมแสดงความยินดี อีกทั้งมหาวิทยาลัยมอบเกียรติบัตรที่ สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยอีกด้วย

### -วางแผนการทำงานอย่างไร

หลังจบการศึกษา อยากทำงานตามสายงานที่เรียนมา โดยทีมร่วมแข่งขันอยากทำงานโปรดัคชั่นร่วมกัน แต่อาจจะหาประสบการณ์ก่อน การที่ตั้งใจเรียน ก็อยากทำงานในสิ่งที่เรียนมา อนาคตหากมีโอกาส ก็อยากที่จะทำงานด้วยกันในนาม “Low production” •



## รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการประกวดกล่าวสุนทรพจน์และความสามารถทางภาษาจีน “สะพานสู่ภาษาจีน ครั้งที่ 16”

นางสาวมาริษา อ่อนกิ่ง นิสิตสาขาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันการประกวดกล่าวสุนทรพจน์และความสามารถทางภาษาจีน “สะพานสู่ภาษาจีน ครั้งที่ 16” จากสำนักงานอัยการและสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เป็นตัวแทนประเทศไทย ร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

### - ความภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัล

รู้สึกดีใจมาก ๆค่ะ ไม่คิดว่าตนเองจะทำได้และมาไกลถึงขนาดนี้ รู้สึกภูมิใจกับสิ่งที่ได้รับในครั้งนี้มาก และไม่เสียแรงที่ทุ่มเทเพื่อสิ่งนี้

### - มีการเตรียมตัวไปแข่งระดับนานาชาติอย่างไร

ทุกวัน ตนจะหมั่นฝึกซ้อมการร้องฮวงเหมยซี (การแสดงอุปรากรจีน) และอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ และความรู้รอบตัวเกี่ยวกับประเทศจีนอย่างลึกซึ้งมากกว่าเดิม •

## Recent news

กองบรรณาธิการ  
สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ



### มบส. จัดการประชุม “คณะผู้บริหารสัจจร”

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดการประชุม “คณะผู้บริหารสัจจร” ครั้งที่ 1/2560 โดย ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นประธานในการประชุม โดยประชุมสัจจรหน่วยงานต่างๆ เพื่อชี้แจงนโยบายและโครงการ กิจกรรมที่สำคัญ รับฟังความคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการดำเนินงาน เพื่อนำข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน มาเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายต่อไป •



### ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ เพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”

วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ฝ่ายวิชาการ มบส. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ เพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” กิจกรรม : ระบบพี่เลี้ยงทางวิชาการ รุ่น 3 ณ ห้องประชุม อาคาร 6 ชั้น 15 โดย ผศ.สมหมาย มหาบรรพต รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ หัวข้อการอบรม ดังนี้

1. ชี้แจงแบ่งกลุ่ม และรูปแบบการให้คำปรึกษา
2. ศึกษา/ทำความเข้าใจการจัดทำและ/หรือการใช้เอกสารประกอบการเข้าร่วมโครงการ
3. แนะนำทีมพี่เลี้ยงแต่ละทีม
4. ให้คำปรึกษาพร้อมจัดทำแผนการดำเนินงานเป็นรายบุคคล
5. การประเมินการสอน/จัดทำเอกสารประกอบการสอน/คำสอน •



### มูลนิธิ 100 ปี บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และชมรมครูเก่าและศิษย์เก่าอาวุโสบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดพิธีบำเพ็ญกุศล อุทิศแก่บูรพาจารย์ของ มบส. ที่ล่องลับ

วันที่ 27 เมษายน 2560 มูลนิธิ 100 ปี บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และชมรมครูเก่าและศิษย์เก่าอาวุโสบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแก่บูรพาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ล่องลับ ณ อาคาร 11 ชั้น 2 โดย ศ.ดร.สายหยุด จำปาทอง อุปนายกสมาคมมหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณาจารย์ และบุคลากรร่วมพิธี เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณูปการของบูรพาจารย์ที่มีต่อมหาวิทยาลัย •



### มบส. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาส “วันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 84 ปี”

วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ผศ.สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ พร้อมด้วย อ.ปรียาภรณ์ สีบสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการฯ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 84 ปี ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (บ้านราชวดีชาย) โดย พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด รักษาการในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นผู้รับมอบ •





## สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ตรวจประเมิน “หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

วันที่ 26 เมษายน 2560 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมการตรวจประเมินสำหรับการขอรับรองสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) จากสภาเทคนิคการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตรวจต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ณ อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเกษตร ห้องประชุมชั้น 1 โดย ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ รศ.ดร.สาธิต โกวิทวาทิ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดการประชุม มีคณะกรรมการตรวจประเมิน ดังนี้ รศ.ทพ.สมชาย วิริยะยุทธกร ประธานกรรมการผู้ตรวจประเมิน ศ.ดร.ทพญ.ชโลบล อยู่สุข รศ.ดร.ทพญ.รัชนา ศานติยานนท์ กรรมการ และ น.ส.วัชรีย์ คีตขยัน เลขานุการ •



## กองนโยบายและแผน จัดโครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนปฏิบัติงาน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561”

วันที่ 25 เมษายน 2560 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561” ณ หอประชุมอาคาร 1 ชั้น 4 โดย ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นประธาน วิทยากรโดย ดร.บุญลือทองอยู่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย บรรยายในหัวข้อ “แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย” •



## คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดโครงการมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอน”

วันที่ 26 เมษายน 2560 อ.อภิญา หนูมี รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการแก่สังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอน” โดย ผศ.ดร.ชลลดา พงศ์พัฒน์โยธิน คณบดี เป็นประธานในพิธี วิทยากรโดย รศ.ดร.บงอร เสวีรัตน์ และ ผศ.ดร.จิราภรณ์ หนูสวัสดิ์ ให้ความรู้ในหัวข้อแนวทางการจัดทำ มคอ.3 เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน และสอนเทคนิคการจัดทำสื่อสำหรับการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมแก้วโกเมน อาคาร 27 ชั้น 7 •



## นาฏยศิลป์ศึกษา ภาษาอังกฤษ และสื่อสาร มวลชน มบส. จัดโครงการเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม และเตรียมความพร้อม ทางวิชาชีพเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา ร่วมกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และเตรียมความพร้อมทางวิชาชีพเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2560 เผยแพร่การแสดงโชว์ ตอน ยกรบ - หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา และการแสดงพื้นบ้าน ชูดเชิงกระหัง ในพิธีเปิดงาน International Conference on Media Studies 2017: ICMS 2017 ณ มหาวิทยาลัยอุตรดิตถ์ ตำบลชินโต๊ะ เมืองจันท์ โหลน รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย •

# มบส. แนะนำโครงการดีๆ สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่

**B**SRU Bulletin ฉบับนี้ ขอเชิญชวนผู้อ่าน และนักวิจัยรุ่นใหม่ทุกท่าน เข้าร่วม โครงการประชุมวิชาการที่น่าสนใจ ดังนี้



## การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 : NCMS 2017

คณะวิทยาการจัดการ จัด การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 “1st National Conference on Management Science: NCMS 2017” : การจัดการเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทางสังคมในยุคแห่งวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี (Managing for Economic Growth and Social Development in the age of technology evolution) ในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ด้วยคณะวิทยาการจัดการ มีภารกิจและเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อพัฒนา และยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ครอบคลุมด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต การให้บริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในการดำเนินงานเพื่อประโยชน์ดังกล่าว การจัดการประชุมวิชาการนับเป็นเครื่องมือ และช่องทางหนึ่งที่คณะวิทยาการจัดการได้ให้ความสำคัญมาเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นช่องทางที่มีความสมบูรณ์ในด้านการศึกษา การแลกเปลี่ยน การต่อยอดองค์ความรู้ และการกระตุ้นให้เกิดการผลิตผลงานที่มีคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการจึงกำหนดการจัดการประชุมวิชาการ เพื่อเพิ่มโอกาสในการนำเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้สนใจกลุ่มต่างๆ ได้แก่ นักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป ทั้งที่เป็นชาวไทยและชาวต่างชาติให้มากยิ่งขึ้น

สิ่งที่ยอยากให้เกิดขึ้นจากการจัดประชุมครั้งนี้คือ การสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นการผลิตผลงานทางวิชาการของบุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา รวมถึงเกิดการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่หลากหลาย •



## การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 ThaiSim 2017 และการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับสมาคมสถานการณืจำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้แห่งประเทศไทย และหน่วยงานเครือข่าย 13 แห่ง จัด การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 ThaiSim 2017 เรื่อง “Enhancing Learning benefits form games, simulations, and facilitation in Thailand 4.0” และ การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 เรื่อง “การเพิ่มคุณภาพการศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยเกมและสถานการณ์จำลอง” ในวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมในครั้งนี้ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวทางวิชาการ รวมถึงเป็นพื้นที่ในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและวิจัยสำหรับ คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในเชิงสหวิทยาการทางวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ และเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายทางวิชาการที่เข้มแข็ง และพัฒนาเป็นแหล่งค้นคว้าและแหล่งอ้างอิงที่ได้รับการยอมรับ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

สิ่งที่ยอยากให้เกิดขึ้นจากการจัดประชุมครั้งนี้คือ การสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นการผลิตผลงานทางวิชาการของบุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา รวมถึงเกิดการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่หลากหลาย •



## การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560

บัณฑิตวิทยาลัย จัด การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 ในหัวข้อ “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” The 1st National and International Conference 2017 on “Education for Sustainable Locality Development” ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีนโยบายมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษา โดยเน้นการสร้างองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ ที่จะป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ บัณฑิตวิทยาลัยจึงจัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้ให้นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจจากในและต่างประเทศ ได้มีโอกาสเรียนรู้องค์ความรู้จากงานวิจัย และประสบการณ์การทำวิจัย ตลอดจนการบูรณาการองค์ความรู้ที่มุ่งสู่การพัฒนาวิชาชีพ และองค์กรต่อไป •